
หัวเวยพรอมชวยยุโรปพัฒนา OS ของตัวเองเพื่อ

ความเป็นเอกเทศดานดิจิทัล

กรุงเทพฯ ประเทศไทย/ 25 กันยายน 2562 – มร. อีริค สวี ประธานกรรมการบริษทัหมุนเวียนตามวาระ ของหัวเวย

กลาววา หัวเวยอยากสนับสนุนใหยุโรปสรางระบบนิเวศของสมารทดีไวซของตัวเองขึ้นมา ซึ่งจะทําใหยุโรปมีความ

เป็นเอกเทศในดานดิจิทัล

“รัฐสมาชิกสหภาพยุโรปไดมีการพูดคุยเรื่องความเป็นเอกเทศดานดิจิทัลมาหลายปีแลว แลวทําไมถึงไมสรางอีโค

ซิสเต็มสําหรับสมารทดีไวซของตัวเองขึ้นมาละ” มร. สวี กลาว ในระหวางการใหสัมภาษณกับ Handelsblatt

หนังสือพิมพธุรกิจของเยอรมนี “การมีอีโคซิสเต็มเป็นของตนเองก็จะชวยแกปัญหาในเรื่องความเป็นเอกเทศดาน

ดิจิทัลของยุโรปได”

“หากยุโรปมีอีโคซิสเต็มสําหรับสมารทดีไวซเป็นของตัวเอง หัวเวยก็จะใชนะครับ” ประธานกรรมการบริษทั

หมุนเวียนตามวาระ ใหคําแนะนําวา หัวเวยพรอมที่จะลงทุนในระยะยาว แตอีโคซิสเต็มของยุโรปไมจําเป็นที่จะตอง

มาจากหัวเวย

“อีโคซิสเต็มที่ยุโรปสรางอาจใชแอปพลิเคชันของสหรัฐฯ ดวย และนําไปใชกันไดทัว่โลก และยังอาจจะใช OS ของ

Android หรือ Harmony ก็ได ซึ่งทัง้สองตัวก็เป็นโอเพนซอรสอยูแลว” เขากลาว

มร. อีริค สวี ยอมรับวาหัวเวยไดมีการพูดคุยถึงแผนน้ีกับบริษทับางแหงในยุโรปแลว แตยังไมสามารถบอกชื่อไดใน

ตอนน้ี

“ผมคิดวา เรานาจะไดรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นในชวงปลายปีน้ีหรือตนปีหน า” เขากลาว
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ในการสัมภาษณครัง้น้ี ประธานกรรมการบริษทั หมุนเวียนตามวาระ ไดตอบขอซักถามเกี่ยวกับการกีดกันทางการคา

ของสหรัฐฯ กลาวกับสื่อเยอรมันวา บริษทัไดมีการเตรียมตัว และสามารถเอาตัวรอดไดดีภายใตสภาวะที่กดดันน้ี

“สหรัฐอเมริกาไดขึ้นบัญชีดําเรา และหามไมใหบริษทัคูคาของเราในสหรัฐฯ ทําธุรกิจกับเรา มันไมยุติธรรมเลย แต

เราก็รับมือกับมันได” เขากลาว

มร. แบรด สมิธ ประธานบริษทัไมโครซอฟท กลาวในระหวางการใหสัมภาษณกับ BBC News เรียกรองใหรัฐบาล

สหรัฐยกเลิกการหามขายวินโดวซอฟตแวรใหแกหัวเวย และกลาววาเขาไมเชื่อวา การยินยอมใหลูกคาของหัวเวยใช

ระบบปฏิบัติการของไมโครซอฟทจะเป็นการ “ทําลาย” ความมัน่คงของประเทศแตอยางใด

จากรายงานขาวของสื่อตาง ๆ กระทรวงพาณิชยของสหรัฐฯ ไดรับคํารองจากบริษทัอเมริกันกวา 100 แหง เพื่อขอ

อนุญาตจําหนายเทคโนโลยีใหแกหัวเวย แตกระทรวงพาณิชยก็ยังไมมีการออกใบอนุญาตใหแกบริษทัใด

เป็นที่รูกันวาขอพิพาทน้ีจะไมมีทางหาขอสรุปไดในเร็ววัน หัวเวยจึงเรงปรับการดําเนินธุรกิจของตน “เราสามารถที่

จะเดินหน าการผลิตของเราตอไปไดโดยไมตองพึ่งพาชิน้สวนอุปกรณจากบริษทัในสหรัฐฯ และใชของบริษทัจาก

ประเทศอื่นแทน” มร. อีริค สวี กลาว “เราจะไมเพียงแคอยูรอดภายใตสภาวะกดดันเป็นเวลานาน แตเราจะพัฒนา

ธุรกิจใหดียิ่งขึ้นอีกดวย”


